



มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี(แห่งประเทศไทย)สอศ.

48/38 เดอะพาราไดซ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2575-0500 โทรสาร 0-2575-0501 มือถือ 08-1939-9392, 08-6506-8484

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
เลขที่รับ 66A3
วันที่ 10 ก.ค. 2562
Official Line : @womenhealth

ด่วนมาก

ที่ สอศ. 62 /ว. 19

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนสัมพันธ์ให้แพทย์และพยาบาลเข้ารับการอบรม

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการและใบลงทะเบียนเข้าอบรม

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขที่รับ ๒๕-๕๓๔
วันที่ 19 ก.ค. 2562
เวลา อรุณรุ่งโรจน์

ด้วยองค์การอนามัยโลกและสมาพันธ์สูตินรีแพทย์นานาชาติได้แนะนำให้แพทย์ทั่วโลกใช้ เครื่องดูดมดลูกสูญญากาศ (Vacuum Aspiration) แทนการขูดมดลูก (Dilatation and Curettage - D&C) ในการทำ Intrauterine Evacuation โดยให้ขูดมดลูกเมื่อไม่มีเครื่องดูดมดลูกเท่านั้น (WHO 2003) และตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา แพทย์สภาของไทยได้กำหนดให้ Manual Vacuum Aspiration (MVA) อยู่ในเกณฑ์ ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National License, 2012) และกำหนดให้แพทย์ต้องใช้ MVA แทน การขูดมดลูก ในการรักษา Incomplete Abortion การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การทำ Endometrial Biopsy รวมทั้งการวินิจฉัยและรักษาโรคอื่นๆ ในสตรีที่มีปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการตาม มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ลดความเจ็บปวดและลดความเสี่ยงต่อมดลูกทะลุจากการขูดมดลูก และ ป้องกันการถูกฟ้องร้องจากการขูดมดลูกซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานสากล

แต่จากการสำรวจแพทย์จบใหม่ ปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2555 พบว่าแพทย์จบใหม่ที่เคยใช้ MVA มีเพียงแค่ร้อยละ 24.2 และ 34.1 ของแพทย์ที่ตอบแบบสอบถามเท่านั้น และยังมีแพทย์ขูดมดลูกให้ ผู้รับบริการจนทำให้มดลูกทะลุเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้รับบริการและนำไปสู่การฟ้องร้องอยู่ หนึ่งๆ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายของแพทย์สภา มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของ สตรี (แห่งประเทศไทย) ร่วมกับ แพทย์สภา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิง ปฏิบัติการให้แก่แพทย์และพยาบาล เรื่อง “การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก (From D&C to MVA)” ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย มูลนิธิฯ จึง ขอความร่วมมือจากท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้แพทย์ (สูตินรีแพทย์ แพทย์ทั่วไปและแพทย์ทุกสาขา) และ พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในจังหวัดของท่านเข้าอบรม โดยเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด การอบรมนี้จะจัดให้มีฝึกปฏิบัติการใช้และการดูแลเครื่องดูดมดลูก (MVA Workshop) ด้วย ดังนั้น หากแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานเดียวกันเข้าอบรมพร้อมกันจะสามารถนำ ความรู้และทักษะไปให้บริการเป็นที่ได้อย่างมีคุณภาพ และมูลนิธิฯ จะมอบ MVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด มูลค่าชุดละ 7,000 บาท ให้แก่ ร.พ. ที่ส่งแพทย์เข้าอบรม จำนวน 1 ชุด ต่อแพทย์ที่เข้าอบรม 1 ท่าน (ทั้ง ร.พ. รัฐ และ ร.พ. เอกชน) แพทย์และพยาบาลที่สนใจเข้าอบรมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @womenhealth

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้แพทย์และพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบของท่านเข้า รับการอบรมด้วย จะเป็นพระคุณ

ทราบ/ดำเนินการ
[Signature]

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
[Signature]
(นายเฉลิมพล โอสถพรมา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปลัดบริหารการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒
[Signature]
๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กำแหง จาตุรจินดา)

ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรีฯ